

**UBND TỈNH ĐẮK LẮK
BAN QUẢN LÝ CÁC KCN**

Số: /KCN-QLNV
V/v phương án đảm bảo hoạt động
sản xuất, kinh doanh và cung ứng
hàng hóa thiết yếu ứng phó dịch
Covid-19 trong khu công nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Các Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Hòa Phú.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp khó lường tại các địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh Đắk Lắk hiện có xu hướng ngày càng gia tăng. Việc dịch bệnh bùng phát đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh đảm bảo sức khỏe cho người dân, vừa phòng chống suy giảm kinh tế và giữ vững ổn định xã hội, đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngày 23/7/2021, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 1989/QĐ-UBND về việc ban hành Phương án đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung ứng hàng hóa thiết yếu ứng phó dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (*đính kèm Quyết định số 1989/QĐ-UBND*);

Để triển khai có hiệu quả Phương án này, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (viết tắt: Ban Quản lý) đề nghị các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo các Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”; Công văn số 3836/CV-BCĐQG ngày 10/5/2021 về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp; Công điện số 680/CD-TTg ngày 24/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo an toàn Covid-19 trong các khu công nghiệp; Quyết định 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp”.

2. Công tác đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp: Thực hiện theo các kịch bản tình huống đã được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 5830/KH-UBND ngày 30/6/2021 về phòng, chống dịch Covid-19 trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đã gửi cho doanh nghiệp); Các doanh nghiệp đã ký cam kết với Ban Quản lý đảm bảo công tác phòng chống dịch trong phân xưởng, nhà máy tại đơn vị. Trong quá trình hoạt động sản xuất phải chấp hành nghiêm việc thực hiện Thông điệp 5K của Bộ Y tế “ khẩu trang, khoảng cách, khử khuẩn, không tụ tập khai báo y tế”. Khuyến khích các doanh nghiệp chuẩn bị sẵn sàng thực hiện phương án 3 “tại chỗ” vừa chống dịch vừa đảm bảo sản xuất cho doanh nghiệp;

Ban giám đốc, tổ chức Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp luôn động viên công nhân, người lao động không hoang mang, sẵn sàng tâm lý để thực hiện các biện pháp theo yêu cầu của cơ quan chức năng; Phải ký cam kết giữa người sử dụng lao động và người lao động, các đơn vị cung cấp dịch vụ.v.v...trong công tác phòng chống dịch. Đặc biệt, giám sát chặt chẽ số công nhân sống trọ rải rác trên địa bàn xã Hòa Phú. Mục tiêu kép là thực hiện sản xuất nhưng vẫn đảm bảo an toàn về sức khỏe, an toàn về tính mạng, an ninh trật tự và thu nhập đời sống, việc làm ổn định; Cách làm này chi phí tăng nhưng có thể đảm bảo an toàn sản xuất cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

3. Nghiêm túc thực hiện tốt các chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6822/UBND-KGVX ngày 23/7/2021 về việc áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Cư Kuin, **kể từ 00h00 ngày 24/7/2021 đến hết ngày 07/8/2021 (Đính kèm Công văn 6822/UBND-KGVX).**

Nhận được Công văn này, Ban Quản lý đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 BQL KCN;
- Công ty PTHT KCN Hòa Phú;
- Website Ban Quản lý;
- Lưu: VT, QLNV.

TRƯỞNG BAN

Phạm Văn Tịch